
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา อบต.ห้วยบง ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   

2. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  รองประธานสภา อบต.ห้วยบง  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง  จีระประภา  เฉลิมชาติ   

4. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  สมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   

5. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

6. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4 กรองกาญจน์  มีอิสระ   

7. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

8. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

9. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 เม้า  หาญคงนอก   

10. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9   สายัณห์  ผลยวง   

11. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด   

12. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

13. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

14. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

15. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

16. นางสาวรุ่งทิพย์  มำขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19  รุ่งทิพย์  มำขุนทด    

17. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์   

18. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   

19. นายจำเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23  จำเนียร  แสนขุนทด   

20. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   
 

 
 



ผู้ไม่มาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12  ลา 

2. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13  ลา 

3. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17  ลา 

4. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22  ลา 

5. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 ลา 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม  

๒. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

๓. นายชำนาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ชำนาญ  จิณรักษ์  

4. นางสาววรรณพร  บัวหลวงงาม เลขานุการนายก อบต.ห้วยบง วรรณพร  บัวหลวงงาม 

5. นายธนภาค  หงษ์ขุนทด นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน    
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ธนภาค  หงษ์ขุนทด  

6. นางสุภาวดี  อาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุภาวดี  อาบสุวรรณ์ 

7. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

8. นางสาวดวงดาว  เติบจันทึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ดวงดาว  เติบจันทึก  

9. นางสุภาทิพย์  ศรีทอง นักวิชาการพัสดุ สุภาทิพย์  ศรีทอง  

10. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก คนงาน ดวงสุดา  เผือดนอก  

11. นางสาวสุพัชนี  จูงสูงเนิน คนงาน  สุพัชนี  จูงสูงเนิน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมาครบองค์ประชุมแล้ว 
นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 “การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้า
พ้ืนฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพ่ิมเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะ
เข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพ้ืนฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ 
กันไปด้วย”  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2523) 

                 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 ตามประกาศอำเภอด่านขุนทด เรื่อง การขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2566 นายอำเภอด่านขุนทด อนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2566 

                                                                                           

 1.2 ด้วย นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลห้วยบง หมู่ที่ 18 ได้เสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งระบบทางเดินอาหารและน้ำดี เมื่อ
 วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 47 ตรี (2) แห่ง
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้ต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน
 นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
 ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
 นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ และสมาชิกสภาฯ บางส่วนได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ 
 เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพของท่าน และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญฌาปนกิจศพ รวมจำนวน 11,900 บาท 
 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

                             

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 3 สิหาคม พ.ศ. 2566      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายณัฐพล  อาจวิชัย    หน้าที่ 7 ข้อความนายมงคล  โกลนโคกกรวด กล่าว ...ทำไม่เงินเหลือเยอะ
มาก... แก้ไขเป็น ...ทำไมเงินเหลือเยอะมาก... หน้าที่ 13 ข้อความประธานสภาฯ 
กล่าว ...งบประมาณราจ่าย... แก้ไขเป็น ...งบประมาณรายจ่าย... และหน้าที่ 14 
ข้อความนายแหลม  กลางจอหอ กล่าว ...อบต.เอาดินปถม... แก้ไขเป็น ...อบต.เอาดิน
ไปถม... 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 19 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 18 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
   -ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1 ญัตติ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 

7/2566 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม ทราบ 
 

นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านรายละเอียด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566  

 

นายวินัย  พวงจันทร์  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 

หลักการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
//ต่อประชาชน... 
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 ต่อประชาชน จึงมีความจำเป็นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบด้วย 

เหตุผล 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้อง เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ

รายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566  

  โดยมีรายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        1. เดิม  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box colvert) บริเวณถนน

สาธารณะประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านถ้ำเต่า เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) กว้าง 
4 เมตร ยาว 8 เมตร ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 1 ,000,000 บาท 
ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  หน้าที่ 
143 ลำดับที่ 14 แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณ
ถนนสาธารณะประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร  ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 1,000,000 บาท 

  2. เดิม โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
ซับพลูน้อย ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100,000 บาท ปรากฏ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  หน้าที่ 149 ลำดับ
ที่ 16 แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านซับพลูน้อย
หมู่ที่ 14 ต้ังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 300,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
  1. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านห้วยบง หมู่ที่  1 เดิม ตั้งไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 50,000 บาท ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1 แก้ไขเป็น ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 250,000 บาท    

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีรับฟังรายละเอียด ตามเอกสารที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากว่าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

 

นายกฯ  การแก้ไขแผนครั้งนี้ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณ
ถนนสาธารณะประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 เดิมเป็นทอ่เก่าที่พังให้ช่างไป 

 

//สำรวจแล้ว… 
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 สำรวจแล้วถ้าซ่อมแซมจะไม่คุ้มค่า เลยพิจารณาเป็นก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เป็น
งบประมาณของ อบต.ดำเนินการเอง ส่วนโครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับพลูน้อยหมู่ที่ 14 และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 1 เป็นงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนคราชสีมา 4 และยังเหลืออีก 3 
โครงการที่ได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คือ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำ
พริกแกง บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 และโครงการเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 
แต่โครงการเหล่านี้ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะได้เพ่ิมเติมแผนให้ทันก่อนการประชุม
สภาครั้งต่อไปเพ่ือจะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.2 ญัตติ พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
 พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     

 

ประธานสภาฯ       เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 

นายกฯ       มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ อ่านรายละเอียดการพิจารณาโอนและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

นายวินัย  พวงจันทร์    บันทึกหลักการและเหตุผลขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หลักการ 
    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยบง เพ่ือโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

เหตุผล 
    ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน 2,007,570 บาท คงเหลือ 1,012,052 บาท 
   การนี้ จึงมีความประสงค์โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน 
 

//1. ค่าจัดซื้อซุ้ม... 
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    1. ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มละ 125,000 บาท จำนวน 4 ซุ้ม เป็นเงิน 
    500,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
            - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.85 x 3.10 เมตร          
    - ตราสัญลักษณ์ ไฟเบอร์กลาส ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร                                                               
    - พานพุ่ม เงิน-ทอง ไฟเบอร์กลาส ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร  
    - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  
    - องค์ครุฑ ไฟเบอร์กลาส ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร    
    - ฐานรองกรอบไฟเบอร์กลาส ลายดอกบัว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x 1.00 เมตร                                                          
    - ป้ายชื่อหน่วยงานไฟเบอร์กลาส  
    - พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไวนิล                                                                  
    - คชสิงห์ ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร                                                                          
    - ธงชาติ และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1) 
  

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากว่าไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เรื่อง พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวนนวน 18 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ (อนุมัติ 17 เสียง    ไม่อนุมัติ - เสียง    งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

 6.3 เรื่อง พิจารณาการโอนและและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ 

 

ประธานสภาฯ    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 

นายกฯ    มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่าน
รายละเอียดการพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 

นายวินัย  พวงจันทร์    บันทึกหลักการและเหตุผลขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

หลักการ 
    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยบง เพ่ือโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

 
//งบประมาณของ… 
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 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

เหตุผล 
    เนื่องจากข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการฯ ต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   ตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(เส้นบ้านภูผาทอง ถึงบ้าน
  ไทยสงบ)บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 จำนวน 1,411,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
  ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการ
  ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.10 เมตร พร้อมงานตีเส้น
  จราจร รายะเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 662,000 บาท  
   โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายต๋อย พีสันเทียะ ถึงบ้าน
  นางสาว  หนูเล็ก  พีสันเทียะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  
  จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 473,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
  เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
  น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบรูปและรายละเอียดกำหนด 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้วมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 189,000 บาท 
 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 850,000 บาท  คงเหลือ 
 850,000 บาท 

  การนี้  จึงมีความประสงค์โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
 ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนสาธารณะ
 สระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัด
 นครราชสีมา งบประมาณ 458,000 บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

   ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) 2 ช่อง ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 
 ความยาว 6 เมตร ทำมุม 30 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมป้ายโครงการ ตาม
 แบบรูปและรายละเอียดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 
 7/2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1) 

 
 

//แผนงานอุตสาหกรรม... 
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จำนวน 850 ,000 บาท โอน
 งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box 
 Culvert) บริเวณถนนสาธารณะสระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 จำนวน
 269,000 บาท) คงเหลือ 581,000 บาท  

  การนี้  จึงมีความประสงค์โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

  1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เริ่มจากบ้านซับยาง ถึงคุ้ม
 ซับแห้ง บ้านซับยาง หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 งบประมาณ 471,000 บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  ขุดรื้อผิวจราจรเดิม ปูพ้ืนแอสฟัลท์ติก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ลงหินคลุก
 บดอัดแน่น หนา 0.1 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 ตามรูปแบบและรายละเอียดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข
 ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9) 

  งบประมาณคงเหลือ 110,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ    ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ อ่านรายละเอียด ตามเอกสารที่
สมาชิกสภาฯ ได้รับแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ลงหินคลุกบดอัดแน่น 
หนา 0.1 เมตร ตัวเลขถูกต้องหรือไม่ และแบบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box 
Culvert) หมู่ที่ 17 ผู้ประมาณราคา นายภานุวัฒน์  พรมจันทึก ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ 
เป็นปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และขอแสดงความดีใจกับหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เรื่องการเสนอญัตติต่อสภาขอให้ประธานสภา รองประธานสภา และเลขา
สภา ได้พิจารณาและปรกึษาหารือเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล เส้นบ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 
ไม่ได้ระบุความหนา แต่ชนิดของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกมีระบุความหนา 0.04 เมตร 
อยากทราบว่าเพราะเหตุใด ขอเสนอโครงการเดิมที่เป็นถนนลาดยางเคฟซีลให้ทำเป็น
ลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความคงทน 

 

นายธนภาค  หงษ์ขุนทด      โครงการถนนลาดยางเคฟซีลเป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไม่สามารถแก้ไขเป็นแอสฟัลท์ติกได้ ต้องทำเป็นเคฟซีลอย่างเดียว และชนิดเคฟซีลต่อไป
ตำบลห้วยบงจะไม่ก่อสร้างถนนชนิดนี้แล้ว ที่เหลือจากนี้การก่อสร้างถนนลาดยางจะเป็น
ชนิดผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น และถนนแอสฟัลท์ติก เท่านั้น โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.1 เมตร 
ตัวเลขความหนานี้ถูกต้อง 

 

//นายมงคล... 
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด   ถนนลาดยางชนิดเคฟซีล หมู่ที่ 11 เส้นบ้านนายทองใส ชำรุดเสียหายเร็ว
กว่าปกติ แต่ถ้าจากนี้ไปถ้าเปลี่ยนจากชนิดเคฟซีลเป็นแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น 
น่าจะมีความคงทนถาวรกว่านี้ แต่ถ้าจะให้ดีขอเสนอให้เป็นชนิดแอสฟัลท์ติกทุกสายที่
เป็นถนนลาดยางภายในตำบลห้วยบง แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นน่าจะเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทั้งหมด 

 

นายเม้า  หาญคงนอก    โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที ่7 ถนนเส้นนี้ก่อสร้างเสร็จ
มาหลายปีแล้ว ตอนนี้ชำรุดเสียหายมากประชาชนสัญจรลำบาก ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่จะมีมติพิจารณาอนุมัต ิในวันนี้ 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากว่าไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน  18 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ (อนุมัติ 17 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)   
 

ประธานสภาฯ   พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 6.4 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2567 (วาระท่ี ๑ รับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เชิญผู้บริหารแถลง
งบประมาณตอ่ที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยบง  

 

นายกฯ  มอบหมายนายชำนาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
เป็นผู้แถลงงบประมาณ 

 

นายชำนาญ  จิณรักษ์   ขอให้ท่ านสมาชิกสภาฯ ทุกท่ านดูรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 และคำแถลงงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตามเล่มร่างและเอกสารประกอบที่สมาชิก
 สภาฯ ทุกท่านได้รับ 

ส่วนที่1  
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง     

             บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
 

//งบประมาณรายจ่าย… 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้  
 1. สถานการณ์คลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้        
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร      จำนวน 82,996,417.19 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม      จำนวน 86,778,336.91 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน 37,268,741.01 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ  
         รวม           56,813.72 บาท 
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ  
         รวม           57,082.90 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
     2.1 รายรับจริง จำนวน 64,191,036.83 บาท ประกอบด้วย    
  หมวดภาษีอากร      จำนวน   2,043,359.39 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน      745,437.50 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน      358,718.91 บาท        
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จำนวน                 0.00 บาท         
  หมวดรายได้เบด็เตล็ด     จำนวน      149,380.04 บาท        
  หมวดรายได้จากทุน     จำนวน             700.00 บาท       
  หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 28,408,890.99 บาท     
  หมวดเงินอุดหนุน     จำนวน 32,484,550.00 บาท 
     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จำนวน                  0.00 บาท
     2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 51,383,547.61 บาท ประกอบด้วย            
  งบกลาง       จำนวน  15,822,416.26 บาท 
  งบบุคลากร      จำนวน  12,544,195.54 บาท         
  งบดำเนินงาน      จำนวน  12,805,931.90 บาท
  งบลงทุน      จำนวน    5,066,240.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน      จำนวน    5,144,763.91 บาท
         งบรายจ่ายอื่น      จำนวน                  0.00 บาท 
     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท 
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่จำนวน 1,915,000.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
 

//นางสาวดวงดาว... 
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นางสาวดวงดาว  เติบจันทึก ข้อ 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 86,778,336.91 บาท เงินจำนวนนี้จะรวม
 ราคาทรัพย์สินทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รวมค่าเสื่อมราคาของ
 ทรัพย์สินด้วย 
นายชำนาญ  จิณรักษ์    คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
1. รายรับ  

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 2,043,359.39 2,000,000.00 1,700,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
745,437.50 563,200.00 682,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 358,718.91 385,000.00 375,000.00 
  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 149,380.04 50,700.00 20,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน 700.00 1,000.00 100.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,297,595.84 2,999,900.00 2,778,100.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 28,408,890.99 25,705,100.00 29,327,100.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28,408,890.99 25,705,100.00 29,327,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 32,484,550.00 40,295,000.00 35,894,800.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
32,484,550.00 40,295,000.00 35,894,800.00 

รวม 64,191,036.83 69,000,000.00 68,000,000.00 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 15,822,416.26 19,584,570.00 20,061,132.00 

 
 
 

//รายจ่าย... 



-11- 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

 

  งบบุคลากร 12,544,195.54 16,267,794.00 16,593,446.00 
  งบดำเนินงาน 12,805,931.90 17,490,436.00 16,713,922.00 
  งบลงทุน 5,066,240.00 10,117,200.00 8,041,500.00 
  งบเงินอุดหนุน 5,144,763.91 5,520,000.00 6,570,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,383,547.61 69,000,000.00 68,000,000.00 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติ  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,724,185 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 746,480 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 14,725,453 
  แผนงานสาธารณสุข 3,185,990 
  แผนงานเคหะและชุมชน 700,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,070,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,705,410 
  แผนงานการเกษตร 401,350 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 20,061,132 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 68,000,000 
 
 
 

//อ่านรายละเอียด... 
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  อ่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปแต่ละ
 แผนงาน หน้าที่ 1/128 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
 ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่าน
 ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000 บาท แยกเป็น 
 แผนงานงบกลาง รวม 20 ,061 ,132 บาท...ถึงหน้าที่ 128/128 (3)โครงการ
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20000 บาท...-เป็นไปตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 237 ลำดับที่ 6 
 (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 

นายสายัณห์  ผลยวง  แผนงานสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 จำนวน 30,000 บาท ต้ังไว้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัด
 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เบิก-จ่าย บางหมู่บ้านก็ได้ไม่ทั่วถึง ฉีดได้แต่สุนัขแต่ก็ยังไม่
 ครบทุกตัว และแมวก็ยังไม่ได้ฉีด เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ แผนงานการศาสนา 
 วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
 เข้าพรรษา จัดซื้อเทียนถวายทุกวัดได้หรือไม ่ตั้งงบประมาณไว้กอ็ยากให้ดำเนินการ 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  วัคซีนฉีดสุนัขและแมวบางหมู่บ้านได้จำนวนวัคซีนเยอะกว่าจำนวนสุนัข
 และแมวมาก ขอให้เบิกจ่ายตามรายงานจำนวนที่ส่งมาจริง การดำเนินโครงการนี้ปีต่อไป
 ขอให้มีความกระชับและรวดเร็ว แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการพัฒนา
 ศักยภาพ อปพร. จำนวน 75 ,000 บาท โครงการนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นและมี
 ประโยชน์ต่อชุมชน อยากให้มีการจัดฝึกอบรมทบทวนทุกปี ขอจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน 
 ที่มีจิตอาสาสามารถเสียสละเวลาเพ่ือบริการชุมชนได้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
 หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ตั้งงบประมาณแล้วขอให้ดำเนินการจะจัดใน
 รูปแบบใดก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 ประแจคอม้า ขนาด 36 นิ้ว 2 ตัว ตัวละ 4,500 บาท ราคาสูงไปหรือไม่และถ้าจัดซื้อ
 แล้วสมาชิกสภาฯ สามารถยืมไปใช้ซ่อมระบบประปาหมู่บ้านได้หรือไม่ งบลงทุน งาน
 ก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการถือว่าเหมาะสมแต่ขอให้ดำเนินการทำโครงการให้รวดเร็ว
 ทันสถานการณ์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทราบว่าสั่งซื้ออุปกรณ์แล้วแต่ทางโซนล่าง
 อันเดิมที่ชำรุดยังไม่เห็นไปซ่อมแซมและที่ขอใหม่ก็ยังไม่มีไปติดตั้ง อบต.ห้วยบง ไม่มีช่าง
 ระบบประปา พอระบบไฟประปาชำรุดช่างทั่วไปไมส่ามารถซ่อมแซมได้ 
 

นายแหลม  กลางจอหอ  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ค่าวัสดุกีฬา จำนวน 
 100,000 บาท ถ้าจัดสรรทั้ง 25 หมู่บ้าน จะได้หมู่บ้านละ 4,000 บาท จะพอหรือไม่
 เพาะลูกเปตองชุดหนึ่ งราคาสี่ พันกว่าบาทแล้ว ปีต่ออยากให้เพ่ิมงบประมาณเป็น 
 200,000 บาท เพราะส่วนหนึ่งจะได้จัดซื้อชุดกฬีาด้วย   
 

//นายมงคล...     
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นายมงคล  โกลนโคกกรวด ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ สถานะการคลัง เงินทุนสำรองเงินสะสม 
 จำนวนสามสิบเจ็ดล้านกว่าบาท หากสามารถนำเงินจำนวนนี้มาบริหารจัดการ ประชาชน
 จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ฝากถึงผู้บริหารได้พิจารณาเพราะเคยกล่าวเรื่องนี้ในสภา
 หลายครั้งแล้ว การประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประมาณการ
 ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพราะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ ปีนี้ตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ 68 ล้าน ลดจากปีงบประมาณ 
 2566 จำนวน 1 ล้านบาท อาจเป็นเพราะการจัดเก็บรายได้หรือเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ 
 งบประมาณรายรับ รายจ่าย จะเปรียบเทียบสามปีงบประมาณ คือปี 2565  ปี 2566 
 และ2567 จะมีความแตกต่างกันของแต่ละปี บางรายการใกล้เคียงกัน บางรายการ
 เท่ากัน หรือมากกว่าและน้อยกว่า และเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณ 35 ล้านกว่าบาท ไดจ้ำนวนนี้ทุกปีหรือไม ่
  แผนงานบริหารทั่วไป งบบุลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง ปรับขึ้นพอสมควร 
 เงินเดือนฝ่ายประจำ เงินประโยชน์ตอยแทนอ่ืนหรือที่เรียกว่าเงินโบนัส ได้ตั้งงบระมาณ
 ไว้ทุกปี มีความเหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการ
 เลือกตั้ง ตั้งงบประมาณไว้ทุกปีเผื่อมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 100,000 บาท 
 มากไปหรือไม่ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 
 จำนวน 450,000 บาท การไปศึกษาดูงานอาจได้ความรู้มากบ้างน้อยบ้างมาพัฒนา
 พ้ืนที่ตำบลไม่มากก็น้อย แต่ก็ต้องดำเนินโครงการทุกปี โครงการให้ความช่วยเหลือ
 ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท  มี
 ความจำเป็นช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ดำรงชีพ กรณีเกิดสาธารณภัย แต่ปีนี้
 อาจประสบภัยแล้งจะมีวิธีช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
 อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สถานที่ทำงานเจ้าหน้าแออัดจะมีที่
 วางหรือหรือไม่ กองคลังบุคลากรจำนวน 7 อัตรา จำนวนนี้มากไปหรือไม่กับภารกิจงาน
 ที่มีอาจะงานมากทำไมทันหรือไม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
 ดีเซลขนาด 1 ตัน จำนวน 850,000 บาท ไม่ทราบว่าน้ำหนัก 1 ตันนี้ระบุไว้ในบัญชี
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เลยหรือไม่ เพราะรถปิกอัพน้ำหนักอาจจะมากกว่านั้น งาน
 ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกรอบ
 อัตรากำลังนี้ แผนงานการศึกษา เงินค่าเช่าบ้าน จำนวน 72 ,000 บาท ตั้งเท่ากัน
 หรือไม่ระหว่างของพนักงานส่วนตำบลแต่ละระดับ 
 

นายเทพพิทักษ ์ ทองสง่า  แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
 เทศกาลสำคัญ จำนวน 30,000 บาท เป็นโครงการที่ดีเพราะช่วงเทศกาลมีเจ้าหน้าที่ 
 อปพร. อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เนื่องจากตำบลห้วยบงเป็นพ้ืนที่
 ขนาดใหญ่ จึงอยากเสนอให้เพ่ิมจุดบริการประชาชนภายในตำบลให้มากกว่านี้  เพ่ือ
 บริการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลได้อย่างทั่วถึง 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  ช่วงเทศกาลสำคัญจุดบริการประชาชนอยากให้อยู่จุดละสามคน หาก
 เจ้าหน้าที่น้อยใหป้ฏิบัตหิน้าที่เป็นผลัดหรือกะสลับหมุนเวียนกันไป 
 
 

//ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
 เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 
 

นายกฯ  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนไม่เพียงพอ
 เชิญปลัดชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซ้ือวัคซีนจำนวน 3,200 โดส การจัดสรรจะ
 ใช้ระบบฐานข้อมูลจำนวนสัตว์ของแต่ละหมู่บ้านที่รายงานมาตามเอกสาร และจะเก็บไว้
 ที่สำนักงาน จำนวน 250 โดส เพ่ือฉีดสุนัขและแมวตามวัด โรงเรียน และหน่วยงาน
 ราชการในพ้ืนที่ตำบลห้วยบง 
 

นายกฯ  โครงการจัดงานสืบสานประเพณหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ที่มี
 ลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม มีการจัดขบวนรถแห่ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งไม่ใช่
 ลักษณะเป็นการซื้อเทียนแล้วถวายวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คงได้จัดโครงการนี้
 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เห็นด้วย ก่อนนั้นเคยรับสมัครใหม่เพ่ิมเพ่ืออบรมแต่ไม่
 มีคนมาสมัครเพ่ิม จึงไม่ได้ดำเนินโครงการ แต่ได้มีคำสั่งให้ อปพร. ที่มีอยู่เดิมได้ปฏิบัติ
 หน้าที่ช่วงเทศกาลสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้จะรับสมัครและทบทวนอีกครั้ง 
 การจัดซื้อประแจคอม้าของกองช่าง ต้ังราคาไว้อาจจะสูงแต่เวลาจัดซื้อจริงราคาอาจไม่ถึง
 ต้องดูราคาตามท้องตลาดอีกครั้งและสมาชิกสภาฯ อาจขอยืมไปซ่อมประปาของหมู่บ้านได้ 
 ระบบไฟประปาโซนล่างชำรุด กองช่างมีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าสองคนเป็น
 ลักษณะระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนอาจไม่ชำนาญระบบไฟประปาการซ่อมอาจล่าช้า 
 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท ก่อนทำร่างข้อบัญญัติกองการศึกษาฯ
 แจ้งว่างบประมาณพอ อุปกรณ์กีฬา เช่น ชุดลูกเปตองไม่ได้แจกให้ทุกหมู่บ้าน จะให้
 เฉพาะหมู่บ้านที่มีและส่งนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมแข่งขัน วัตถุประสงค์โครงการ
 เพ่ือให้ไปฝึกซ้อมก่อนแข่งขันไม่ได้ซื้อให้ทุกหมู่บ้านเอาไปเก็บไว้เล่น ส่วนการซื้อชุดกีฬา
 แจกต้องเป็นนักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันจริงงบประมาณค่อนข้างมากอาจไม่เพียงพอ
 ในการใช้จ่ายส่วนอ่ืน ๆ เงินทุนสำรองเงินสะสมด้วยระเบียบถ้าจะใช้ต้องขออนุมัติ
 จากผู้ว่าราชการจัดงวัดและต้องมีเหตุผลความจำเป็นหากยังมีเงินสะสมเหลืออยู่ไม่
 สามารถที่จะขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ งบบุคลากรกองคลังจำนวน 7 อัตรา เป็น
 กรอบอัตราใหม่ตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2567 – 2569 แม้ปัจจุบันจะมีบุคลากรไม่
 ครบทุกตำแหน่งแต่ต้องตั้งกรอบและงบประมาณไว้ตามระเบียบ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 และขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน เป็นรถกระบะชื่อและคุณลักษณะเป็นไปตาม
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ค่าเช่าบ้านของพนักงานแต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับ
 ตำแหน่งของแต่ละคน โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญการตั้งจุดบริการ
 ประชาชอาจเพ่ิมจุดและเจ้าหน้าที่ อปพร.มากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาคำสั่งของอำเภอให้
 ตั้งจุดเดียวเพราะมีลต่อการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ส่วนที่ตั้งเพ่ิมอีกสองจุดเป็นการสั่ง
 ด้วยวาจาและเห็นด้วยว่าควรเพ่ิมจุดบริการ และมี อปพร.ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นกะ
 ทุกวัน 
 
 

//นายสุคนธ์...   
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นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  อุปกรณ์กีฬาที่แจกจ่ายทุกหมู่บ้านได้ซ้อมแต่บางประเภทไม่ได้ส่งแข่งขัน
 เนื่องจากนักกีฬามีไม่พอจึงไม่ครบทีม และปีนี้ขอเสนอให้มีกีฬาพ้ืนบ้านหลากหลาย
 ประเภท 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เห็นด้วยครุภัณฑ์ก่อสร้างประแจคอม้าของกองช่าง ถือว่ามีประโยชน์ในการ
 ซ่อมระบบประปา และอุปรกณ์ทดสอบต่าง ๆ แผนงานการเกษตร ตั้งงบประมาณด้าน
 บุคลากรทุกปีแต่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติหน้าทั้งที่ตำบลห้วยบงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม หาก
 มีนักวิชาการเกษตรมาปฏิบัติหน้าที่จะดีมากในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
 ด้านการเกษตร 
 

 นายจำเนียร  แสนขุนทด  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 250,000 บาท ถ้าเกรงว่าไม่พอ
 ทำไมถึงไม่ตั้งเพ่ิมให้มากกว่าปีที่แล้ว เพ่ือสนับสนุนนักกีฬาเพราะบางหมู่บ้านนักกีฬา
 เยอะแตกต่างกันไป 
 

นายกฯ  ต้องดูระเบียบว่าจะซื้ออะไรสนับสนุนนักกีฬาได้บ้างหากไม่พอเช่นไรคอย
 โอนงบประมาณภายหลัง 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่
 ประชุมรับหลักการหรือไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
 

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 17 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับหลักการ (รับหลักการ 16 เสียง  ไม่รับหลักการ - เสียง  งดออกเสียง 
 1 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ                            มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย                        
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ ๑ รับหลักการ  เวลา ๑๕.๐0 น. อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 ต่อไปจะได้พิจารณากำหนดจำนวนและเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบฯ  
 

เลขานุการสภาฯ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐๕ (3) จึงต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรกำหนด คณะกรรมการแปรญัตติ
 จำนวนเท่าใด และขอผู้รับรอง 2 คน 
                                                 

นายสายัณห์  ผลยวง  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน 
  ผู้รับรอง ๑. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 7 
        ๒. นายจำเนียร  แสนขนุทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ตามที่เสนอให้มี
 คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ขอมติที่ประชุม  
 

//เลขานุการสภาฯ.. 
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เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 17 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 16 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และมีผู้รับรอง 2 คน 
          

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  ขอเสนอนายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 เป็นกรรมการ
 แปรญัตติ คนที ่1  
   ผู้รับรอง 1. นายสายัณห์   ผลยวง สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที ่9 
        2. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 6    
   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ เมื่อ
 ไม่มี นายผัด  สายจันทร์  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 คนที่ 1 และให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และมีผู้รับรอง 2 คน  
 

นายเม้า  หาญคงนอก  ขอเสนอ นายจำเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 เป็น
 กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   
  ผู้รับรอง ๑. นายเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 2 
       ๒. นายมงคล โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที ่11 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มี นายจำเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 23 เป็น
 กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 และให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และมีผู้รับรอง 2 คน   
 

นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ  ขอเสนอ นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5 เป็น
 กรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
  ผู้รับรอง ๑. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 14 
        ๒. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 3 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ เมื่อ
 ไม่มี นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า  สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติคนที่ 3 และขอมติที่ประชุมรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน ดังนี้ 
  1. นายผัด  สายจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 20 
  2. นายจำเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที ่23 
  3. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 5 
    

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 17 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย (เห็นด้วย 16 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๙ เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่าง
 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ต้อง
 กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
 หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

//ประธานสภาฯ...  
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ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งแล้ว ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณากำหนด
 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายมงคล  โกลนโคกรวด  ขอเสนอให้มีการยื่นคำเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – ๑6.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
  ผู้รับรอง  1. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 6 
        2. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา อบต.ห้วยบง หมู่ที่ 7 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
 ประชุมเห็นด้วยให้มีการยื่นคำเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตั้งแต่
 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – ๑6.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 
 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
                        

เลขานุการสภาฯ   ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 17 คน ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย (เห็นด้วย 16 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
                                                                           

ประธานสภาฯ  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาฯ กำหนดนั้น ผู้บริหารหรือสมาชิก
 สภาฯ ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ให้เสนอคำแปร
 ญัตติล่ วงหน้ าเป็นหนั งสือ  โดยให้แปรญั ตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตติ กรณีที่สมาชิกสภาฯ เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯ 
 รับรองสองคน และการแปรญัตติจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
 จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
 หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรอง
 จากผู้บริหาร หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติ ตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑  
 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
 ดอกเบี้ย และเงินส่งใช้ต้นเงินกูร้ายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ  ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ปิดประชุมสภาฯ  ขอเชิญ
 ประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ณ ห้องกิจการสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 

นายแหลม  กลางจอหอ  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ติดตั้งโคมไฟแล้วใช้การไม่ได้ เนื่องจาก
 ไมม่ีหม้อแปลง ได้สอบถามในที่ประชุมสภาฯ หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า และ
 ได้สอบถามการไฟฟ้าแล้วได้ การไฟฟ้าแจ้งว่า อบต.ต้องจัดซ้ือหม้อแปลงเอง 
 

//นายธนภาค... 
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นายธนภาค  หงษ์ขุนทด  เป็นโครงการเงินอุดหนุนการไฟฟ้า อบต.ได้อุดหนุนไปแล้ว การไฟฟ้าต้อง
 ดำเนินการให้รวมทั้งหม้อแปลงด้วยพร้อมขยายสายดับ ต้องรอการไฟฟ้ามาติดต้ังให้ กอง
 ช่างได้แจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่มสภาฯ แล้ว 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  การประชุมครั้งต่อไปอยากให้เชิญผู้จัดการไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะ
 ที่สมาชิกสภาฯ สงสัยจะได้เข้าใจในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และที่
 เกีย่วข้องในการใช้ไฟฟ้าเพราะบางครั้งไฟฟ้าดับนานหรือมีการซ่อมปรับปรุงบ่อยชาวบ้าน
 ได้รับความเดือดร้อน ทางเข้าหมู่ที่ 10 ตรงข้ามทางเข้าวัดวิมุตติไม่มีสายดับเคยเสนอขอ
 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 12 จุด ระบบประปาชำรุดบ่อยอยากให้ อบต.จัดหาช่างเชี่ยวชาญ
 ระบบประปาโดยตรงเพ่ือบริการประชาชน การศึกษาดูงานครั้งหน้าถ้าไปเฉพาะสมาชิก
 สภาจะได้หรือไม่ 
 

นายสายัณห์  ผลยวง  สาเหตุหลักที่ประปาเสียบ่อยเนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยขณะเครื่องกำลังสูบน้ำ 
 พอไฟมาทำให้เกิดไฟกระชากแผงระบบที่ควบคุมการทำงานจะไหม้ ทำให้เกิดความ
 เสียหาย อยากทราบเช่นกันว่าที่ดับบ่อยเป็นเพราะสาเหตุใด ถ้าการไฟฟ้ามาร่วมประชุม
 ชี้แจงเองคงจะดี 
 

นายเม้า  หาญคงนอก  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากซับยางถึงซับแห้งอนุมัติโครงการแล้ว
 ขอให้เร่งดำเนินการ เพราะชำรุดเสียหายมากชาวบ้านสัญจรลำบาก 
 

นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6 อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอทราบ
 ว่าขณะนี้อยู่ระว่างขั้นตอนใด 
 

นายสายัณห์  ผลยวง  ศึกษาดูงานครั้งหน้าขอเป็นเป็นทัวร์ชุดใหม่ได้หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกฯ ชี้แจงข้อซักถามให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นายกฯ  โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6 ตอนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบที่ไปจ้าง
 ออกแบบมาอีกเล็กน้อย คาดว่าจะได้ดำเนินการก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้และจะได้กันเงิน
 ไว้ในการดำเนินโครงการ การศึกษาดูงานจะไปเฉพาะสมาชิกสภากับพนักงานก็ได้  อีกส่ วน
 หนึ่งฝ่ายปกครองค่อยไปอีกชุดแต่จะเป็นงบประมาณเดียวเบิกจ่ายสองครั้ง ถ้าไปต้องไป
 ให้ครบตามจำนวนที่นั่งจะไปแต่เฉพาะสมาชิกก็ไม่ได้ แต่ถ้าไปครั้งละคณะอาจจะทำให้
 สิ้นเปลื้องงบประมาณมากกว่าไปพร้อมกัน เรื่องเปลี่ยนทัวร์ใหม่ค่อยพิจารณาอีกครั้งหาก
 เปลี่ยนแล้วเกรงว่าอาจจะไม่ดีเท่าทัวร์ชุดเดิมก็เป็นได้ โครงการจัดงานกีฬาวันที่ 25 – 
 31 ตุลาคม 2566 และประชาสัมพันธ์โครงการวิ่ง ของ อบจ.ระหว่างวันที่ 8 – 9 
 กันยายน 2566 วันที่ 8 เวลา 14.00 – 20.00 น.รับสมัครและลงทะเบียนที่ร้านเลอ
 บัวจะมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.รับสมัคร สมัครฟรี และวันที่ 9 เวลา 03.00 น.ออกสตาร์ท
 จากวัดเสาร์ห้า มีระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร   
  วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
 งบแระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

 
//ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  นายอำเภอด่านขุนทด อนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลห้วยบงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 นับตั้งแต่วันที่  ๑๖  
 สิงหาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  และได้หารือกับเลขานุการสภาฯ 
 แล้ว จึงขอนัดประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยไม่ต้องนัดประชุมเป็นหนังสืออีก 
 เว้นแต่ผู้ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่
 ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ
 เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น.  
 
  ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางสาวจรีะประภา เฉลิมชาติ)    
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หว้ยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 
     
         ลงชื่อ      มงคล  โกลนโคกกรวด      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 11 
     
                                        ลงชื่อ        รุ่งทิพย์  มำขุนทด        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวรุ่งทิพย์  มำขุนทด) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมูที่ 19 
 
          ลงชื่อ    กรองกาญจน์  มีอิสระ        เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                               (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง (จำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 22 คน  รับรอง 21 เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง) 
 
                                                   ลงชื่อ       ไทยรัตน์  หงษ์ทอง         

                 (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

 
                     ลงชื่อ      จรีะประภา  เฉลิมชาติ 
                                                          (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง                                  


